
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสิทธิ์ที่ดินท ากิน การออกและการเพิกถอน 
เอกสารสิทธิ โดย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาราคาข้าว โดย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  

1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง การเยียวยาประชาชนจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) การฉีดวัคซีน การปิดโรงงาน โดย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง 3 กระทูอ้อกไปก่อน  

 

1.2  กระทู้ถามทั่วไป   
1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ภายใต้การดูแลโดย

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ด้วยการให้บริการไฟฟ้า ภายใต้การดูแลโดยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนอ าเภอสัตหีบ ปัจจุบันอ าเภอสัตหีบ  
เป็นพ้ืนที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมขนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นพ่ีน้องประชาชนจึงไม่ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ อาทิ กระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อยเกินกว่าสถิติ 
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก าหนดไว้ รวมถึงพ่ีน้องประชาชนอ าเภอสัตหีบหลายครัว เรือนยังไม่มีไฟฟ้าถาวร 
ให้บริการ ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอ าเภอสัตหีบ จึงขอให้เร่งพัฒนาและแก้ไข
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ปัญหาการให้บริการไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือ จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงกลาโหม  
โดยกองทัพเรือมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการให้บริการไฟฟ้าในพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบอย่างไร  
เป็นงบประมาณจ านวนเท่าใดต่อปี ทั้งการขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 
ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐกระทรวงกลาโหม 
มีแนวทางแก้ไขปัญหาในการรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ อาท ิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือไม่
อย่างไร 

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยได้ตอบชี้แจงว่า การด าเนินการ
กิจการไฟฟ้าที่สัตหีบ กองทัพเรือได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีวัตุถประสงค์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
และสนับสนุนการผลิตพลังงานของกองทัพเรือและหน่วยงานโดยรอบ ซึ่งอ าเภอสัตหีบเป็นพ้ืนที่ส าคัญของ
กองทัพเรือจึงมีความจ าเป็นที่กองทัพเรือต้องด าเนินกิจการด้านไฟฟ้า และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตเกิน 
ความต้องการของกองทัพเรือให้กับประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไม่ได้จ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการสัมปทานไฟฟ้าที่ได้รับจากกระทรวงกลาโหม 
และพัฒนาการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 กองทัพเรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน
ให้ประกอบกิจการไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กองทัพเรือและประชาชนโดยรอบ ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการให้บริการไฟฟ้าในพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบ การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้องนั้น กองทัพเรือรับทราบและมิได้นิ่งนอนใจ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม
พ้ืนที่และมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทัพเรือใช้งบประมาณไปกว่า 1,200 ล้านบาท  
ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ า รวมทั้งมีการสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งที่ 3 
บริเวณต าบลนาจอมเทียน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเขตเมือง พร้อมทั้งปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งที่ 1 
และแห่งที่ 2 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับในปี พ.ศ. 2564 มีการใช้งบประมาณ
มากกว่า 170 ล้านบาท ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ า อีกทั้งยังได้ปรับปรุง 
ขีดความสามารถของระบบสายส่งไฟฟ้าในพ้ืนที่โดยรอบ 17 พ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกให้น้อยที่สุด 
นอกจากนี้ยังมีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งที่ 4 บริเวณต าบลภูตาหลวง  
เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง
ให้กับเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งก าหนดแผนปรับปรุงเครือข่ายไร้สายและ
ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมจะเร่งรัดให้กองทัพเรือพิจารณา
ด าเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป 

ส าหรับปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับและการบริการต่าง ๆ กองทัพเรือได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ส าหรับเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับนั้น เป็นการด าเนินการผ่านระบบสั่งการ
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ควบคุมระยะไกลในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ในการนี้จะก าชับให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องราคาไฟฟ้านั้น ต้องใช้อัตราเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับข้อเสนอ 
เรื่องเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทัพเรือได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
และยินดีรับข้อเสนอที่สมาชิกฯ ได้เสนอมา เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนากิจการไฟฟ้าในพ้ืนที่ต่อไป 

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้า 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถามโดย  
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถามนายกรัฐมนตรี   
  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 

มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

1.3  กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าดิบ อ่างเก็บน้ าห้วยตู้ 1 อ่างเก็บน้ า

ห้วยตู้ 2 และอ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตต าบล
เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น 
ในถนนบ้านนาดินจี่ ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อมกอ 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ดงยาง ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาแม่น้ าแม่กลองตื้นเขิน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกล าห้วยกุดนาและโครงการ
ขุดลอกล าห้วยนาน้อย บ้านโนนกุง หมู่ที่ 3 ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดย นายนิยม  
เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง 5 กระทู้ ออกไปก่อน  

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ 
รับทราบผลการพิจารณา กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง ค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายส าลี รักสุทธี ผู้ถูกร้อง 
สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 91 (10) หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว  
มีมติเอกฉันท์รับค าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีค าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิฉัย ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้จึงมีจ านวน 475 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 238 คน 

ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

  (2) เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 15 เรื่อง 
1. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 

270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจ าปี 2562 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
5. รายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
6. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
7. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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8. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

9. รายงานประจ าปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า 
10. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
11. รายงานประจ าปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
12. รายงานประจ าปี 2562 ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
13. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

และรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) 
14. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี 2562 
15. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลา
การพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 106 วรรคสอง จ านวน  
10 คณะ  

1. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ  
เพ่ือพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน ให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก  
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564   

2. คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 
2 เรื่อง 

2.1 กลุ่มญัตติเก่ียวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจาก
การยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564   

2.2 กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
20 ตุลาคม 2564 

3. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน 2 เรื่อง 

3.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทาน  
ในพ้ืนที่ภาคใต้ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

3.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา 
จังหวัดกระบี่ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
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4. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเล 
กัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 

6. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ
เกี่ยวกับการศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไปอีก 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2564  

7. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ 
ในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2564  

8. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ 
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลา  
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

9. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564   

10. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน 
อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
8 พฤศจิกายน 2564 

11. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณา  
เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวหา นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคไทรักธรรม กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564  

12. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร
การบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ การบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั้น ประธานได้หารือต่อที่ประชุมในการน าระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุม และวาระการประชุมที่ 7.4 เรื่อง ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
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(3) รับรองรายงานการประชุม       
- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่สอง     
ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 
ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564   
ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564   
ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564    
ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564    
ครั้งที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564   

 ที่ประชุมให้การรับรอง 
   

 (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
  7.4 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์) 
  ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนวาระท่ี 7.4 เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   

 จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 2.3 รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา 

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  ประธานได้หารือต่อที่ประชุมในการน าระเบียบวาระการประชุมที่ 2.4 2.16 และ 2.30  

ซึ่งเป็นเรื่องท านองเดียวกันขึ้นมาพิจารณาพร้อมกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

  2.4 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
  2.16 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 
  2.30 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) 
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  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สิ่งส าคัญที่สุดในระบบการศึกษาคือ การผลิตและการพัฒนาครู ทั้งในเรื่อง
การคัดกรองครูเข้าระบบการศึกษาต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จึงควรให้ความส าคัญกับ
การจูงใจให้คนเก่งเข้ามาเป็นครู เพ่ือผลิตครูที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารให้กับเด็กทุกคน  
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน อันจะเป็นการปรับปรุง 
แผนการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณ  
จัดท าโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้แผนปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดผลส าเร็จ ส าหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้
งบประมาณในส่วนใดของแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกภูมิภาค  
จึงเสนอว่าควรมีการตั้งศาลแขวงกระจายลงไปในระดับภูมิภาคด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  ผู้ชี้แจง ตอบชี้แจงประเด็นการพัฒนาครูว่า จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูทั้งประเทศ  
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยยืนยันว่าครูทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะพยายามด าเนินการพัฒนาให้มากที่สุด รวมทั้งจะติดตามแผนการปฏิรูปการศึกษา
ต่อไป และจะเร่งรัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกันนี้จะขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปด าเนินการ
ปรับปรุงต่อไป  
 ที่ประชุมรับทราบ   
 

  2.5 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ  
รายได้จากค่าธรรมเนียมศาลมีการน าเงินส่งกระทรวงการคลังเพียงครึ่งเดียว จึงตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ 
อีกครึ่งหนึ่งมีการน าไปใช้อย่างไรบ้าง ส่วนเงินบริจาคของส านักงานศาลยุติธรรมนั้นใครเป็นผู้บริจาค 
และมีวัตถุประสงค์อย่างไร เหตุใดต้องรับบริจาค นอกจากนี้ มีการบันทึกเป็นสถิติหรือไม่ว่าศาลมีค าสั่งอนุญาต
ให้ประกันตัวผู้ต้องหาและการสั่งให้ช าระค่าปรับทั้งหมดกี่ราย ส าหรับงบประมาณการฝึกอบรมนั้น ตั้งข้อสังเกตว่า
มีจ านวนมากไปหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่โดยตรงของศาลและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งค่าตอบแทนในต าแหน่งต่าง ๆ มีความเหมาะสมหรือไม่   
  นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า การใช้จ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลเพ่ือเสริมงบประมาณในอัตราร้อยละ 50 เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง  
โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงบประมาณด าเนินการร้อยละ 10 และงบลงทุนร้อยละ 40 เพ่ือเสริมงบประมาณ
ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการศาลในการให้บริการประชาชนและซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ ดังนั้น 
การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลจึงเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง และมีการรายงานงบประมาณ
รายจ่ายทุกไตรมาส ส าหรับเงินบริจาคนั้น เป็นการบริจาคอาคารจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี มอบให้  
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ศาลจังหวัดนนทบุรี และเป็นการบริจาคอาคารจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมอบให้แก่ศาลแพ่ง  
พระโขนง ซึ่งการบริจาคดังกล่าวไม่ได้เป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาคอาคารที่ท า การ ส่วนการใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในทางปฏิบัติผู้พิพากษาจะพิจารณาผู้ที่มีส่วนได้เสีย  
เพ่ือให้ผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่สามารถประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา 
และจ าเลย ส าหรับเงินรางวัลประจ าปีเป็นการมอบให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยส านักงานศาลฯ จะก าหนด 
เกณฑ์ชี้วัดในการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่วนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเป็นไปตามระเบียบ
ของศาลเพ่ือพัฒนาข้าราชการตุลาการ และเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  2.6 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  เนื่องจากผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปก่อน 

2.7 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

สมาชิกอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น อาทิ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของกองทุนฯ ในเรื่องการด าเนินการเรื่องการจัดท าบัญชี  
ติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมีแนวทางอย่างไร เหตุใดจึงปล่อยให้มีหนี้สินที่เรียกเก็บ
ไม่ได้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งโครงการต่าง ๆ ของกองทุนฯ บางโครงการยังใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และไม่ได้
ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างแท้จริง จึงเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ตรงจุด เป็นการใช้
งบประมาณท่ียังไม่มีความคุ้มค่า และไมเ่กิดประโยชน์ต่อประชาชน  

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก ตอบชี้แจงว่า ลูกหนี้ค้างช าระของ
กองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบการจัดเก็บการช าระหนี้ค่าประมูลเลขทะเบียนสวย มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ให้สามารถจัดเก็บการช าระหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการวางหลักประกัน และคัดกรอง 
ผู้ที่จะเข้ามาประมูลว่าต้องมีความสามารถในการช าระเงิน โดยการบริหารจัดการลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2562  
จนถึงปัจจุบันลดลงร้อยละ 60 และมีการหามาตรการต่าง ๆ มาควบคุมและบริหารจัดการหนี้ในส่วนนี้  
ส าหรับโครงการ “Checkคน Checkรถ Checking point” เป็นโครงการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายผู้ขับ 
รถโดยสารสาธารณะ และสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ด าเนินการโดยส านักงานขนส่ง 
ทั่วประเทศ ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากประชาชนได้รับผลประโยชน์ สถิติการเกิด
อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลง มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจั ดการ  
เพ่ือควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ สร้างจิตส านึกให้เยาวชนและคนในสังคม เพ่ือให้การขับขี่
ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 ที่ประชุมรับทราบ 
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2.8 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจ าปี 2563 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ส านักงาน
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)และเลขาธิการ
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจ าปี 2563  

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2563 
2. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2563 
 สมาชิกอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น อาทิ  
การด าเนินการแก้ไขปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีการแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการสาธารณะและเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนควรได้รับ  
ส าหรับการท างานที่บ้านและการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อปัญหาการไม่ควบคุมและปล่อยให้มีการโฆษณาเกินจริงเกิดขึ้น
เป็นจ านวนมากในสื่อสาธารณะ รวมไปถึงการเปิดประมูลคลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม  
และไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ส่งผลให้ เกิดการผูกขาดเฉพาะกลุ่มนายทุน ส าหรับประเด็น 
การท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค กสทช. ได้ท าหน้าที่ในส่วนนี้อย่างไรบ้าง และมีการดูแลประชาชนอย่างไรบ้าง 
 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตอบชี้แจงว่า กสทช. ผลักดันและเร่งรัดให้มีการให้บริการ
คลื่นความถี่ 5G โดยเร็วที่สุด ส าหรับพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ประกอบการต้องการขยายสัญญาณ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันมีการด าเนินการไปแล้วกว่า
ร้อยละ 94 ในส่วนของโครงการสมาร์ทซิตี้ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 50 ทั้งนี้ได้วางแผนด าเนินการโครงการ
ส าคัญทั้งในด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ด้วยระบบ
เทคโนโลยีชั้นน า รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยมีเป้าหมายครอบคลุมไปยังพ้ืนที่ห่างไกลผ่าน
โครงการเน็ตประชารัฐ ด าเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตามในส่วนของ กสทช. 
จะให้บริการในรูปแบบการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ไร้สายแบบไวไฟ (Wi-Fi) ของหมู่บ้าน เพ่ือให้ 
ทุกคนสามารถใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายตรงจุดนี้ ส าหรับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 กสทช. ได้ให้บริการ ดังนี้ การให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี การโทรฟรี การเพ่ิม
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้าน การจัดหาอุปกรณ์ไอทีให้กับผู้ที่ต้องการ การส่งข้อความสั้นประชาสัมพันธ์และ
เชิญชวนประชาชนมารับการฉีดวัคซีน การให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีกับนักเรียนที่เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลา 
2 เดือน และครอบคลุมในทุกพ้ืนที่การสื่อสาร ส่วนประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น กสทช. มีการออก
กฎเกณฑ์ในทุกมิติเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการทีมี่คุณภาพและได้รับความเป็นธรรม มีกระบวนการรับเรื่อง
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ร้องเรียนและการเยียวยาตามความเหมาะสม ส่วนการจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่นั้น ขอยืนยันว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนดไว้ทุกประการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

  หลังจากสมาชิกฯ ได้อภิปรายมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ประธานสั่งปิดการประชุม 
เวลา 16.41 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 16.41 นาฬิกา 
 

****************************** 
 
จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


